

Mạng lưới AVYX sẽ góp phần thúc đẩy giao thương Việt Nam và Australia



Bà Nguyễn Thị Minh Đăng (chính giữa) - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Cổ phần Koro; Chủ tịch AVYX và các quan khách dự buổi lễ

Ngày 27/2/2024 tại TP.HCM, Mạng lưới lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Australia - Việt Nam (viết tắt là AVYX) đã được ra mắt.

Đây là mạng lưới dành cho các doanh nhân những người quan tâm đến kinh tế; các nhà quản lý đến từ cả hai thị trường Việt Nam và Australia muốn mở rộng phạm vi phát triển của mình. Mạng lưới AVYX

với sự hỗ trợ của chính phủ Australia sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trẻ tại cả hai nước.

Bà Nguyễn Thị Minh Đăng - Chủ tịch Mạng lưới lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Australia - Việt Nam cho biết: Các doanh nghiệp khi tham gia vào trong tổ chức của AVYX sẽ được hỗ trợ hai việc. Thứ nhất là hỗ trợ về các công việc của chính phủ. Các thông tin về việc đầu tư vào các bang như là

Victoria hoặc Queensland hoặc các bang khác sẽ được chính phủ Australia hỗ trợ và cung cấp các thông tin đầy đủ để doanh nghiệp hiểu hơn các quy trình đầu tư các nguồn lực cần thiết. Và ngược lại, ở đầu Việt Nam thì các doanh nghiệp ở Australia muốn đầu tư vào Việt Nam cũng sẽ được hỗ trợ các thông tin. Ngoài việc hỗ trợ của các chính phủ ở Việt Nam và Australia, các doanh nghiệp còn được hỗ trợ như kết nối với

các nguồn lực về luật, về nhân sự, về tài chính, về marketing. Các doanh nghiệp khi thiết lập các công ty ở tại Việt Nam ở Australia thì sẽ được nhiều nguồn lực hỗ trợ để có thể thực hiện vấn đề này”.

Với phương châm xây dựng tương lai kết nối biên giới, AVYX ra đời nhằm giúp Australia đẩy sự phát triển bền vững mối quan hệ giữa Việt Nam - Australia. Trong đó, việc duy trì các hoạt động sôi nổi của cộng đồng lãnh đạo doanh nghiệp trẻ trong việc hợp tác quyền biên giới, phát triển con người, trao đổi văn hóa doanh nghiệp khởi nghiệp là rất cần thiết. Mạng lưới này dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của những nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ và thúc đẩy một văn hóa đổi mới.

Bà Sarah Hooper - Tổng lãnh sự Australia tại TP.HCM cho biết: “Australia và Việt Nam có mối quan hệ kinh tế bền vững, đa dạng và bổ sung cho nhau. Mối quan hệ này, bắt nguồn từ niềm tin chính trị, đã phát triển thành một trong những kết nối quan trọng, đa dạng và ngày càng phát triển của hai nước chúng ta ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Được xây dựng dựa trên mối liên kết cộng đồng mạnh mẽ và những khoản đầu tư ban đầu của Úc vào Việt Nam sau thời kỳ Đổi Mới vào cuối những năm 1980, mối quan hệ thương mại của hai nước chúng ta đã phát



Bà Sarah Hooper – Tổng lãnh sự Australia tại TP.HCM



Bà Nguyễn Thị Minh Đăng - Chủ tịch Mạng lưới lãnh đạo trẻ Australia - Việt Nam

triển to lớn và Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Australia. Một báo cáo gần đây của Đặc phái viên của Chính phủ Australia tại Đông

Nam Á, ông Nicholas Moore AO, 'Đầu tư: Chiến lược kinh tế Đông Nam Á của Australia đến năm 2040' đang cung cấp kế hoạch chi tiết để Chính phủ

Australia hiện thực hóa cam kết tăng cường đầu tư của Australia trên khắp Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam".

Về AVYX, bà Sarah Hooper nhận định: AVYX, là sáng kiến của Đối thoại Lãnh đạo Australia-Việt Nam (AVLD), có cơ hội đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà điều hành trẻ đến từ Australia và Việt Nam. Với trọng tâm là phát triển con người, trao đổi văn hóa kinh doanh, khởi nghiệp và đầu tư, cùng với trọng tâm là kết nối mạng, AVYX bổ sung cho mối quan hệ đối tác song phương Úc-Việt Nam. Bằng cách cung cấp nền tảng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ kết nối, chia sẻ ý tưởng và tham gia vào nhiều sáng kiến khác nhau, AVYX sẽ tạo ra những cơ hội hợp tác lớn hơn. Bằng cách bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp tiếp theo để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới, điều này một lần nữa củng cố mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam.

AVYX, là sáng kiến của Đối thoại Lãnh đạo Australia-Việt Nam (AVLD), có cơ hội đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà điều hành trẻ đến từ Australia và Việt Nam. Với trọng tâm là phát triển con người, trao đổi văn hóa kinh doanh, khởi nghiệp và đầu tư, cùng với trọng tâm là kết nối mạng, AVYX bổ sung cho mối quan hệ đối tác song phương

Australia-Việt Nam. Bằng cách cung cấp nền tảng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ kết nối, chia sẻ ý tưởng và tham gia vào nhiều sáng kiến khác nhau, AVYX sẽ tạo ra những cơ hội hợp tác lớn hơn. Bằng cách nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp tiếp theo để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới, điều này một lần nữa củng cố mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam.

Với tư cách là đại diện của chính phủ Australia, bà Hooper tin rằng AVYX sẽ góp phần thiết lập mối quan hệ giữa người dân Australia và Việt Nam bền chặt hơn. Bà phát biểu: "Chúng tôi rất vui mừng về cơ hội để AVYX góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trẻ ở Australia và Việt Nam. Tôi hy vọng mạng lưới sẽ đóng vai trò là cầu nối cho các chuyên gia trẻ năng động cộng tác, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra những cách thức mới để đóng góp cho quan hệ đối tác song phương giữa hai nước chúng ta.

Tôi mong muốn được thấy AVYX đóng góp vào các mạng lưới và đổi mới tập trung vào ngành mạnh mẽ hơn thông qua việc tập trung vào Tinh thần kinh doanh và Đầu tư. Chương trình Trao đổi Doanh nghiệp Đông Nam Á là một sáng kiến mới của Chính phủ Australia xuất phát từ các khuyến nghị trong báo cáo Invested, và điều này cùng với chương trình thực

tập thí điểm được đề xuất, sẽ giúp gắn kết nhiều doanh nghiệp Australia và Việt Nam hơn. Cả hai sáng kiến này đều được hưởng lợi từ một đối tác mới như AVYX với trọng tâm là xây dựng kết nối và phát triển sâu hơn".

Dù Việt Nam đang là đối tác lớn thứ 12 của Australia nhưng nhiều doanh nghiệp trẻ vẫn gặp nhiều sự bỡ ngỡ khó khăn trong việc tiếp cận thị trường. Sự xuất hiện của AVYX được kỳ vọng sẽ gỡ khó cho việc tham gia thị trường đầy tiềm năng này.

Bà Nguyễn Thị Minh Đăng - Chủ tịch Mạng lưới lãnh đạo trẻ Australia - Việt Nam cho biết AVYX sẽ hỗ trợ 4 mảng: thứ nhất là mảng về khởi nghiệp và đầu tư mảng; thứ hai là văn hóa kinh doanh; mảng thứ ba là về phát triển con người. AVYX sẽ giúp kết nối với các trường đại học để hỗ trợ các khóa học nâng cao về kỹ năng tay nghề cũng như hỗ trợ cho các doanh nhân hoặc là những cá nhân xuất sắc, lãnh đạo doanh nghiệp trẻ có thể mở rộng hiểu biết của mình tại thị trường Việt Nam hoặc thị trường Australia. Ngoài ra, AVYX còn kết nối các nguồn lực như là các đối tác các doanh nghiệp hoặc là các cộng đồng doanh nhân để để các thành viên của AVYX có thể mở rộng mạng lưới của mình và kết nối xây dựng kinh doanh tại Việt Nam và Australia.

HÒA NHẬT